

Số: /BC-TTHĐND

Đắk Tô, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện như sau:

I. NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Tình hình chung

Trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri và tổng hợp được 24 ý kiến, kiến nghị gửi về Thường trực HĐND huyện.

Qua nghiên cứu, rà soát, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện để xem xét, giải quyết, trả lời theo luật định.

2. Nội dung cử tri kiến nghị

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào 9 nhóm vấn đề sau đây:

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường: (1) Cử tri đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thấm, rò rỉ từ bãi rác của huyện thời gian vừa qua, dẫn đến các hộ sản xuất dọc con suối không nuôi cá được; (2) Xem xét, giải quyết đối với việc thay thế các thùng rác bị hư hỏng trên địa bàn xã.

Về lĩnh vực nông nghiệp: (1) Cử tri đề nghị UBND huyện đưa cây cao su vào Đề án nông nghiệp của huyện để tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vì thực tế, trên địa bàn các xã phù hợp với trồng cây cao su; (2) Trong chương trình hỗ trợ cấp các loại cây giống cho nhân dân trồng, đề nghị cấp kịp thời vụ và đảm bảo chất lượng cây giống; (3) Tư vấn cho người dân về chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Về lĩnh vực đầu tư: (1) Cử tri đề nghị UBND huyện nâng cấp đập thủy lợi Đăk Siêng để cung cấp nước phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân; (2) Đập thủy lợi A Dem được đầu tư xây dựng và đã hoàn thành đưa vào khai thác cấp nước tưới cho bà con trong năm 2021, nhưng hiện nay về phía hạ lưu đập nước sủi vào đồng

ruộng của bà con gây sạt lở, làm thiệt hại đến diện tích đất sản xuất của người dân. Đề nghị sớm có giải pháp khắc phục, nắn lại dòng chảy của đập để không ảnh hưởng thiệt hại đến đất sản xuất của bà con; (3) Xem xét hỗ trợ kinh phí làm cầu treo qua suối Đăk Sin đoạn đường đi qua cánh đồng cây Đa để phục vụ nhu cầu đi lại trong quá trình sản xuất của người dân; (4) Quan tâm, hỗ trợ giếng nước sinh hoạt cho nhân dân tại thôn, vì hiện nay bà con không có đủ nước sinh hoạt vào mùa khô, hạn.

Về lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính: (1) Cử tri kiến nghị việc làm hồ sơ tách bìa đồ từ hộ A Ly (*cha để tặng cho con*) và đã đóng thuế lệ phí trước bạ với nhà nước nhưng đến nay gia đình chưa được cấp bìa và trong quá trình làm hồ sơ cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai chưa hướng dẫn kỹ cho gia đình phải lên xuống nhiều lần gây khó khăn; (2) Sau khi nộp phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (*về trích lục họa đồ, trích sao hồ sơ kỹ thuật, trích sao hồ sơ địa chính thửa số...*) nhằm mục đích tách thửa đất cho con ruột. Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Tô hẹn ngày 15/02/2022 sẽ đến đo đạc thực địa tại thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga. Tuy nhiên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đến nay vẫn chưa xuống đo đất cho gia đình. Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết. (3) Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ Y, Bác sĩ để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân; (4) Chấn chỉnh thái độ làm việc của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Một cửa huyện. Vì hiện nay, người dân đi làm thủ tục tại đây, cán bộ chưa hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm hồ sơ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần, kéo dài và mất nhiều thời gian; (5) Nhiều người dân Thôn 2 đã trả phí dịch vụ giao căn cước công dân (CCCD) cho đơn vị Bưu điện huyện để trả về tận nhà cho hộ gia đình, nhưng đến nay một số hộ vẫn chưa được nhận CCCD từ Bưu điện huyện hoặc công cước công dân được chuyển về Công an xã. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện việc giao thẻ CCCD kịp thời cho người dân.

Về lĩnh vực đất đai: (1) Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét diện tích đất của các hộ dân đã canh tác trên 15 năm trên diện tích đất của công ty Lâm Nghiệp Đăk Tô quản lý. Đến nay các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi đó công ty cũng không thu hồi để trồng rừng.

Về lĩnh vực chế độ chính sách: (1) Cử tri đề nghị các ngành chức năng xem xét, kiểm tra kịp thời việc chi trả chế độ cho học sinh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; vì hiện nay còn trường hợp chưa chi trả cho học sinh. (2) Một số hộ dân vay vốn Ngân hàng CSXH huyện muốn trả hết số tiền gốc, lãi trước thời hạn vay, để vay khoản vay mới, với số tiền lớn hơn. Nhưng ngân hàng CSXH huyện trả lời phải hết 01 năm thì mới được vay khoản vay mới. Đề nghị Ngân hàng CSXH xem xét giải quyết cho các hộ vay.

Về lĩnh vực giao thông và đô thị: (1) Cử tri kiến nghị khi mưa lớn, lượng nước mưa từ mương thoát nước đường Hùng Vương chảy xuống mương thoát nước đường Lý Thường Kiệt (*đoạn từ miêng cống đến đường Nguyễn Lương Bằng*) rất

nhieu, thoát không kịp chảy tràn ra đường gây mất vệ sinh, mất an toàn giao thông. Nội dung này UBND huyện đã có ý kiến trả lời tại Báo cáo số 576/BC-UBND, ngày 14/12/2021 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XIV. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Tô huy động lực lượng cùng nhân dân sinh sống tại tuyến đường thực hiện nạo vét, khơi thông mương thoát nước; tuy nhiên giải pháp này không hiệu quả dẫn đến khi trời mưa to, nước mưa vẫn không thể thoát kịp, vẫn chảy tràn gây ngập đường (*dù đã khơi thông mương thoát nước*). Đề nghị UBND huyện kiểm tra kỹ hiện trạng, có giải pháp phù hợp để xử lý triệt để tình trạng trên; (2) Hệ thống mương thoát nước đường Huỳnh Đăng Thơ thiết kế nhỏ hẹp dẫn đến khi trời mưa lớn nước mưa thoát không kịp, chảy tràn mặt đường gây mất an toàn giao thông, đồng thời dòng nước chảy xiết gây xói lở, hư hỏng một số đoạn mương (*có đoạn lở sâu 3-4m*). Đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa, khắc phục các đoạn mương bị xói lở; (3) Hiện nay, công rãnh thoát nước đoạn đường DH53 từ Tân Cảnh đi Đăk Rơ Nga có đoạn đường nhánh trơn trượt gây mất an toàn cho người dân khi đi lại. Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư làm thêm hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ đường được sử dụng lâu dài.

Về lĩnh vực bưu chính viễn thông: (1) Cử tri kiến nghị đường dây viễn thông hiện nay kéo dọc tuyến đường khu vực thôn 1 - xã Tân Cảnh và thôn Đăk Mông - xã Đăk Trăm làm mất mỹ quan, gây nguy hiểm cho người dân và người đi lại. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Về lĩnh vực Điện lực: (1) Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện Đăk Tô xem xét hỗ trợ kéo đường dây điện từ đường trục chính vào khu dân cư thuộc Tổ 3 – thôn Đăk Manh II để tạo thuận lợi cho các hộ sử dụng điện sinh hoạt; (2) Hiện nay ở cuối thôn Măng Rương có 01 trạm biến áp hạ thế của Điện lực ở ngay vị trí trước nhà 04 hộ dân, cụ thể là trước mặt nhà bà Y Lan rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Điện lực Đăk Tô xem xét, di chuyển; (3) Xem xét di chuyển trụ điện và dây chần trụ điện ra khỏi sân Nhà rông của thôn để tiện cho việc tổ chức các hoạt động cộng đồng cũng như tổ chức thể dục thể thao.

Căn cứ kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện ban hành các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, gửi đến UBND huyện xem xét, giải quyết¹.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV của UBND huyện và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện tổ chức giám sát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, việc chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

¹ Báo cáo số 17/BC-TTHĐND, ngày 16/06/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Báo cáo số 52/BC-TTHĐND, ngày 15/08/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

1. Về kết quả

Qua theo dõi và xem xét báo cáo của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện nhận thấy:

- UBND huyện đã triển khai thực hiện ý kiến của HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 4 Khóa XIV về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri theo quy định². Đối với những nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc có sự phối hợp với các cơ quan Trung ương để giải quyết, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để xem xét, giải quyết³.

- Trong 24 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 11 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết chiếm tỷ lệ 45,8 % ; 03 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết chiếm tỷ lệ 12,5 %; 03 ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết; chiếm 12,5%; 06 kiến nghị đã trả lời chiếm 25 %; 01 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết chiếm 4,1 %. (có Phụ lục I, II, III, IV, V kèm theo). Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết, trả lời cơ bản bảo đảm tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện và được đa số cử tri trong huyện thông nhất.

2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khuyết điểm, hạn chế

Công tác thông tin, tuyên truyền đến cử tri về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND còn hạn chế. Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện được phân công tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri tham gia chưa đầy đủ nên chưa giải thích cho cử tri nắm được các chính sách của nhà nước hỗ trợ trên địa bàn. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời nhưng thời gian triển khai thực hiện chưa đảm bảo, để cử tri kiến nghị nhiều lần.

Một số Đại biểu HĐND chưa chủ động nghiên cứu, theo dõi ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND dẫn đến việc thông tin trực tiếp đến cử tri đối với một số nội dung đã được cơ quan chức năng trả lời tại các đợt tiếp xúc cử tri còn bị động, lúng túng.

2.2. Nguyên nhân

Một số địa phương cơ quan ban hành chưa thực sự quan tâm đến công tác phổ biến, thông tin rộng rãi đến cử tri về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và

² Báo cáo số 268/BC-UBND, ngày 17/07/2022 của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đắk Tô khóa XIV.

Báo cáo số 382/BC-UBND, ngày 30/09/2022 của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đắk Tô khóa XIV.

³ Phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum để giải quyết kiến nghị của cử tri xã Văn Lem về xem xét hỗ trợ kéo đường dây điện từ đường trục chính vào khu dân cư thuộc Tổ 3 – thôn Đắk Manh II để tạo thuận lợi cho các hộ sử dụng điện sinh hoạt

sau mỗi kỳ họp, nhất là các ý kiến, kiến nghị không thuộc cử tri địa bàn mình quản lý.

Hoạt động tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số Tổ đại biểu còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu quy định. Nguyên nhân chủ yếu do một số cử tri ý kiến còn chung chung, không trọng tâm, nội dung không rõ ràng, nhiều cử tri dùng tiếng địa phương để trao đổi, dẫn đến đại biểu gặp khó khăn trong tổng hợp, trả lời.

Một số nội dung cử tri quan tâm về chế độ chính sách, đầu tư xây dựng... những nội dung này liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, phụ thuộc vào quy trình thực hiện, nguồn vốn đầu tư nên chưa thể giải quyết ngay được, khó khăn trong việc xác định lộ trình thực hiện.

III. KIẾN NGHỊ

1. Đối với HĐND huyện:

Thường trực HĐND huyện nhận thấy trong 24 ý kiến, kiến nghị có nhiều ý kiến liên quan đến đầu tư về đường giao thông, mương thoát nước, các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp giao thông.. đang được UBND huyện giải quyết. Vì vậy đề nghị HĐND huyện không ban hành Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trong kỳ họp lần này.

2. Đối với UBND huyện:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung giải quyết các kiến nghị cử tri đã xác định được nguyên nhân, giải pháp thực hiện, đối với ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp cần phối hợp giải quyết. Đối với các kiến nghị đã được UBND huyện giải quyết, trả lời nhưng cử tri không đồng ý, còn bức xúc và tiếp tục kiến nghị, cần tiến hành kiểm tra, giải quyết, nếu xét thấy cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm.

Chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, chế độ chính sách. Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND huyện, với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong việc tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri để các nội dung được xem xét, giải quyết, trả lời đúng thẩm quyền, chính xác, kịp thời.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri nhằm bảo đảm các nội dung giải quyết, trả lời cử tri đúng quy định pháp luật, có chất lượng, mang lại hiệu quả.

Kịp thời kiến nghị với các sở, ngành có liên quan để xem xét, giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền của huyện.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, nhất là các chủ trương, chính sách, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến người dân để cử tri biết, hiểu đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin dẫn đến kiến nghị nhiều lần.

3. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện:

Phát huy vai trò chủ trì trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri; đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tham gia giải quyết các kiến nghị của cử tri từ cơ sở.

4. Đối với các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND:

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền; tổng hợp kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, phải thực hiện nghiêm việc họp với lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri; không tổng hợp, gửi kiến nghị của cử tri đã được thông tin, giải trình (*được cử tri thông nhất*), các kiến nghị không rõ nội dung, không đúng thực tế, không đúng thẩm quyền về Thường trực HĐND huyện.

Đôn đốc các đại biểu trong Tổ thực hiện việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn ứng cử; kịp thời thông tin, báo cáo về Thường trực HĐND huyện những kiến nghị cử tri đã được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết hoặc hứa trả lời giải quyết nhưng không đúng thực tế, không đúng tiến độ, cử tri tiếp tục kiến nghị để có chỉ đạo, xử lý kịp thời, bảo đảm cho việc trả lời, giải quyết của chính quyền, cơ quan, đơn vị được thực hiện trên thực tế. Trường hợp cần thiết, tổ chức giám sát hoặc đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét, chất vấn để làm rõ theo quy định.

5. Đối với các vị đại biểu HĐND huyện:

Phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc thông tin, tuyên truyền, giải thích những vấn đề cử tri kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đúng quy định; phối hợp tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, những lợi ích của việc thực hiện các dự án, công trình về kinh tế - xã hội nhất là các dự án quan trọng trên địa bàn huyện nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc triển khai thực hiện.

Cần sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri, nắm chắc thực tế để trả lời, thông tin, thuyết phục cử tri hiểu, chia sẻ và không tiếp tục kiến nghị đối với các nội dung đã được pháp luật hiện hành quy định rõ, được UBND huyện trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng thẩm quyền hoặc những vấn đề đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn mà hiện tại huyện chưa đủ lực.

6. Đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:

Tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung tham mưu đề xuất UBND huyện cần xem xét tham mưu giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

UBND các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Thông tin kịp thời, chính xác đầy đủ đến cử tri về kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, đề nghị giải quyết dứt điểm tránh tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần tại các đợt tiếp xúc hoặc kiến nghị lên cấp trên.

Trên đây là Báo cáo giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV của Thường trực HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VP, VT, THHD.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Thị Sâm